



รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ท่อถังสูงที่โรงกรองน้ำประตู่ชัย ชำรุดมีเศษหิน เศษปูนร่วงลงมาจากถังน้ำ อาจเกิดอันตรายได้	นายสุภักดิ์ รัตนพฤกษ์ขจร	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหา ข้อเท็จจริงพัสดุชำรุดเสร็จสิ้นแล้ว ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙ พร้อมรายงาน ผลการสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด โดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย ตามคำสั่ง เทศบาลฯ ที่ ๓๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๙ ๓. ดำเนินการขออนุมัติจ้างรื้อท่อถังสูง และส่งเรื่องให้งาน พัสดุเรียบร้อยแล้ว	สำนักงาน ประปา
๒	มาตรน้ำประปาที่อยู่หลังบ้านบริเวณหลังวิกดาว และทำวัง ทำให้พนักงานไม่สามารถตรวจมาตรได้ ทำให้การเก็บค่าน้ำประปาผิดพลาด	นายสุภักดิ์ รัตนพฤกษ์ขจร	๑. กรณีไม่มีการวางท่อเมนประปาหน้าอาคารและติดตั้ง มาตรวัดน้ำประปาภายในบ้านจะไม่สามารถดำเนินการ ย้ายมาตรหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำได้ ทำให้เจ้าหน้าที่อ่าน มาตรวัดน้ำประปาจำเป็นต้องมีการเฉลี่ยหน่วยน้ำ (ตาม ระเบียบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องการใช้ น้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๖) ๒. กรณีบ้านเปิด เจ้าหน้าที่อ่านมาตรวัดน้ำจะขออนุญาตเข้า อ่านเลขหน้ามาตรวัดน้ำได้ตามความเป็นจริง หรือเปลี่ยน มาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพได้	สำนักงาน ประปา

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			<p>๓. กรณียานธุรกิจการค้า เจ้าบ้านหรือผู้ใช้น้ำจะต้องให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือที่จะย้ายมาตรวัดน้ำและวางท่อเมนภายใน</p> <p>๔. ขณะนี้สำนักงานการประปากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ</p>	
๓	ขอให้จัดการซากรถยนต์หรือรถยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล	นายภูริทัต รัตนพาหุ	หน่วยงานเจ้าของพัสดุตรวจสอบแล้วรายงานผู้บริหาร และส่งรายงานให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป	งานพัสดุ สำนักงานคลัง
๔	เตาต้มยางมะตอยชำรุดขอให้ซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่	นายภูริทัต รัตนพาหุ	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องผสมยางมีจำนวน ๓ เครื่อง ใช้งานได้ปกติ - สายพานลำเลียงหินคลุกมีจำนวน ๓ ชุด ใช้งานได้ปกติ (ก่อนหน้านี้ขัดข้อง ๑ ชุด ซ่อมเสร็จแล้ว) และทั้ง ๓ ชุดสามารถใช้งานทดแทนกันได้ 	สำนักงานช่าง
๕	สอบถามความคืบหน้าการซ่อมแซมเตาเผาศพที่ ๒ บริเวณฌาปนสถานชะเมา	นายเอกรินทร์ รอดทอง	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีแล้ว รอการจัดสรรงบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ
๖	ฟุตบอลทางเท้าชำรุดหลายแห่ง	นายเอกรินทร์ รอดทอง	ทำการสำรวจจุดที่ชำรุดเสียหายแล้วทุกจุดจะรีบเข้าซ่อมแซมโดยด่วน โดยจะเน้นจุดที่ใหญ่ๆก่อน ส่วนจุดที่สำนักงานประปาชุดซ่อมท่อ ได้แจ้งสำนักงานประปาแจ้งกองสาธารณสุขฯ ทันทีเมื่อมีการชุดซ่อมท่อประปาและจะมีการจ้างเอกชนซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำตามคำแนะนำของสมาชิกสภาเทศบาลฯ	กองสาธารณสุขฯ
๗	ปัญหารถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณหลังเหล็กกันสนามหน้าเมือง ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ถือกุญแจควบคุมดูแลไม่นำรถเข้าไปจอด	นายคำนวน โสมนิล	ได้ประสานสำนักงานช่างดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้ใช้กุญแจล็อคแต่ใช้ระบบขั้วน็อตเหล็กกันเพื่อปิดประตูเข้าออก ซึ่งจะมีเฉพาะช่วงเวลาที่มีงานที่สนามหน้าเมืองเท่านั้นที่จะขั้วน็อตออกเพื่อเปิดให้รถเข้าออกพื้นที่ได้	สำนักปลัดฯ

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	<p>การดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาออกกำลังกาย บริเวณสนามหน้าเมืองช่วงเย็น-ค่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดสายตรวจจักรยานดูแล - ควรจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลเพราะอาจมีเหตุฉุกเฉินกับผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกาย 	นายค่านวน โสมนิล	<p>- ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ นาย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐-๐๒.๐๐ น.</p> <p>- โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ได้เนื่องจากอัตรากำลังไม่เพียงพอ แต่หากได้รับอุบัติเหตุสามารถมาโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้ง ๑๖๖๙ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	สำนักปลัดฯ กองการแพทย์
๙	<p>ปัญหาการตั้งแผงลอยรถเข็นขายของบริเวณหลัง CLP สนามหน้าเมืองและหลังโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มีผู้ค้าเพิ่มขึ้นทำให้มีขยะและไม่เป็นระเบียบสวยงาม</p>	นายค่านวน โสมนิล	ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบใบอนุญาตและจัดระเบียบแล้ว	สำนักปลัดฯ กองสาธารณสุขฯ